
		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด	
Date :	14 ส.ค. 2561	Page : 11 No: 61260419

ระดมทุกกลุ่มต้านรุกรานอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวถึงกรณีการคัดค้านการก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ไปสร้างที่จ.เชียงราย โดยขอให้ที่ดินศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เป็นสถานที่ก่อสร้างว่า เรื่องย้ายไปก่อสร้างที่จ.เชียงราย เราไม่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ต่อต้านต้องการให้รื้อบ้านพักและอาคารที่รุกรานที่ดอยสุเทพ โดยกลุ่มต่อต้านจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 ส.ค. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีกิจกรรมด้วยกัน 46-50 องค์กร คาดว่ามีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดง เสื้อเหลือง ที่ไม่พอใจกับการรุกรานพื้นที่ป่าครั้งนี้ และประสานงานมายังกลุ่มเพื่อขอร่วมด้วย ทางเราก็ยินดีเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม เพราะงานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

นายธีระศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมจะมีการเผาหุ่น แต่ยังไม่บอกว่าเป็นใคร อย่างไรก็ตาม โดยนำดินจาก 7 ป่าเข้ามาทำพิธีสาปแช่ง โดยเตรียมดิน 7 ป่าเข้ามาแล้ว จากการไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ เจ้าพิธีกรรมทั้งหลาย ทราบว่าการนำดิน 7 ป่าเข้ามาทำพิธีสาปแช่งนั้นถือว่าสัมฤทธิ์ผลแรงยิ่งกว่าผาพริกเผาเกลือเสียอีก ถึงวันนั้นหากพวกที่ทนอยู่ได้ ก็ทนไป แต่ทางที่ดีผู้ที่เข้าไปในอาคารชุด ควรจะย้ายออกไปดีกว่าอย่ามาทนกับแรงสาปแช่งของคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะดอยสุเทพนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขามิจริงและแรงด้วย

ผู้ประสานงานฯ กล่าวว่า ในวันที่ 26 ส.ค. นี้ กลุ่มต่อต้านจะปักหลักที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ประท้วงเพียงจุดเดียว เพื่อให้เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกโซเชียล เรื่องสาปแช่งไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เพราะจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษให้มีอันเป็นไป

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date :	14 ส.ค. 2561	Page : 11
		No: 61260357

เดินหน้าล่าชื่อถอดก.ต.


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม แหล่งข่าวผู้พิพากษาระดับสูงในศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าผู้พิพากษาเข้าชื่อเพื่อยื่นถอดถอนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) รายหนึ่ง ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในศาลจังหวัดแห่งหนึ่งแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษามาภาค 2 เป็นหนึ่งในผู้ประสานงานเพื่อรวบรวมรายชื่อ ว่า ยังมีผู้พิพากษาบางส่วนไม่ได้รับหนังสือเวียนเพื่อเชิญชวนเข้าชื่อยื่นถอดถอน เนื่องจากช่วงนี้ติดวันหยุดยาวหลายวัน คาดว่าในสัปดาห์หน้าผู้พิพากษาที่เป็นผู้ประสานงานก็จะเริ่มส่งหนังสือถึงผู้พิพากษาที่เหลืออยู่ได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากการส่งหนังสือไปยังศาลที่มีผู้ประสานงานแล้ว นายสืบพงษ์ยังส่งหนังสือถึงผู้พิพากษาเป็นรายบุคคล 1,921 ชุด และคาดว่าจากเดิมที่มีผู้ประสาน

งาน 17 ศาลทั่วประเทศ ในสัปดาห์หน้าอาจจะ มีผู้พิพากษาที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ประสานงานเพิ่มมากขึ้นใน 200 กว่าศาลทั่วประเทศ ซึ่งในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีจดหมายตอบกลับจากผู้ประสานงานและผู้พิพากษาทั้ง 1,921 คนมายังนายสืบพงษ์ เพื่อรวบรวมรายชื่อยื่นต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในวันที่ 28 สิงหาคมนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ารายชื่อร่วมถอดถอนมีจำนวนเท่าไร โดยนายสืบพงษ์อาจจะมีการเปิดเผยในวันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันนับยอดรายชื่อก่อนเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการส่งหนังสือเวียนขอให้เข้าชื่อกันถอดถอน ก.ต.ศาลฎีกาในกรณีดังกล่าวนี้ยังพบว่าผู้พิพากษาหลายคนแม้จะทราบข่าวแต่ก็ยังไม่ได้รับหนังสือหลายคนด้วยกัน


		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date :	14 ต.ค. 2561	Page : 11 No: 61260355

ฟ้องศาล-กทม.ตัดต้นไม้จามจุรี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกษมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตจตุจักรส่งพนักงานเจ้าหน้าที่กว่า 20 คน เข้าตัดโค่นต้นจามจุรี อายุกว่า 50 ปี ขนาดสูงเท่าตึก 5 ชั้น เส้นรอบวงโคนต้นวัดได้ 312 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กลางแนวรั้วของเอกชนและบริเวณทางเท้าสาธารณะคิดเป็นสัดส่วน 70/30 โดยถูกโค่นต้นลงมาเหลือแค่ตอไม้สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 19/8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา นั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจและดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ กทม. ขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขัดต่อแผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และขัดต่อแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองในแต่ละพื้นที่เขต

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การตัดต้นไม้ใหญ่ของ กทม. ทราบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป.ช.2561 และความผิดตามมาตรา 360 ประกอบมาตรา 59 และมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้จะมีคำสั่งกรุงเทพฯ ที่ 370/2556 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้ แต่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบตามมาตรา 9(1) ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 สืบมาต่อต้านสภาวะโลกร้อนจะไปยังฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ในที่ 14 สิงหาคมนี้ เวลา 10.30 น.

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ข่าวสด	
Date :	14 ส.ค. 2561	Page :
No:	61260408	

ร็อกม.คุมหนักท่องเที่ยวขับรถในไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้หารือกับกระทรวงคมนาคม ถึงแนวทางป้องกันนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการออกกฎหมายห้ามบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์ในไทย ซึ่งเห็นตรงกันว่าควรทบทวนพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยานพาหนะเช่า เพื่อควบคุมการเช่ารถยนต์

เพราะที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์หรือ รถยนต์ ในไทย เนื่องจากไม่คุ้นชินกับเส้นทางและระบบจราจร กว่า 50% ของนักท่องเที่ยวมาจากประเทศที่มีเส้นทางเดินรถคนละฝั่งกับไทย โดยเฉพาะคนจีนที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงเหมือนกัน

ปัญหาคือชาวจีนเกือบทั้งหมดมักใช้จักรยานยนต์หรือจักรยานไฟฟ้าในประเทศของตัวเอง เมื่อต้องปรับมาขี่มอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์ จึงมีปัญหาด้านการควบคุม

“ประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมการให้เช่ายานพาหนะ ทำให้ไม่มีมาตรฐานกำกับ การปล่อยเช่ารถมอเตอร์ไซด์, รถยนต์, เดีดสกี ฯลฯ ซึ่งชาวต่างชาตินิยมใช้บริการ หากการผลักดันเกิดผลควรทบทวนนำกฎหมายฉบับนี้กลับมาอีกครั้ง จะได้ถือโอกาสขยายผลครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภทไปด้วย” นายวีระศักดิ์กล่าว

ด้านนางศุภวราภรณ์ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาคือควรมุ่งไปที่ระบบคมนาคมขนส่ง จัดการดูแลให้ยานพาหนะขนส่งสาธารณะได้มาตรฐานด้วย โดยขณะนี้เห็นความคืบหน้าในการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือที่ถูกแก้แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ในแหล่งอื่นๆ

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : กรุงเทพมหานคร		
Date : 14 ส.ค. 2561 Page : 14		No :

ชำแหละพรบ.ภาษีที่ดิน

ส่องแท่งอีกรอบ

● ศักดา เสมอภพ
กรุงเทพฯธุรกิจ

หลายรัฐบาลพยายามออกกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ก็เหมือนเป็นกฎหมายอาถรรพ์ไปเสียแล้ว เพราะกฎหมายดังกล่าวถูกต้องจนรัฐบาลต้องมีอันเป็นไปเสียก่อน

ก่อนเข้ารับตำแหน่ง เกือบทุกรัฐบาลมักจะประกาศขึงขัง เอาจริงเอาจัง จะจัดเก็บภาษีที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เนื่องจากมีมหาเศรษฐีจำนวนมาก ถือครองที่ดินโดยไม่ได้นำที่ดินมาใช้ประโยชน์

ทว่าบรรทัดสุดท้ายมักถูกเล่าอ้างว่าพลังของมหาเศรษฐีสามารถซื้อได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งความตั้งใจของรัฐบาล



“

หากเราจะบังคับใช้พร.บ.ภาษีที่ดิน ก็ต้องมีความพร้อมทั้งประเทศ จะงดการบังคับใช้ที่ใดที่หนึ่งไว้ก่อนไม่ได้

ชาญวิทย์ วสยานกูร

”

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะจริงจั่งเรื่องเก็บภาษีที่ดินมากที่สุด โดยมีกรณี จากกรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะสำคัญ ประกาศเป็นนโยบายที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่ระยะเวลา 2 ปี 232 วัน ที่ "อภิสิทธิ์-กรณี" มีอำนาจกลับไม่สามารถทำคลอดภาษีที่ดินได้ มาถึงยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีใจปฎิรูปประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ ที่ถูกใช้เป็นหนึ่งในเหตุผลการทำรัฐประหาร ประกาศเสียงดังฟังชัดอีกครั้งว่า จะต้องออกกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ ดูเหมือนทุกอย่างจะเดินไปตามคำสัญญาที่ให้ไว้ หลังคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มุ่งจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างจาก 5% เป็นไม่เกิน 2% แต่จะปรับเพิ่มขึ้น 0.5% ทุกๆ 3 ปี โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถูกส่งต่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พิจารณาและมีมติรับหลักการวาระแรก ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงตอนนี้ผ่านมา 1 ปี 5 เดือน การพิจารณาของ ส.ส.ยังอยู่ในขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งมีการขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปครั้งละ 60 วัน มา 8 ครั้งแล้ว ส่งผลให้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ไม่มีทางเสร็จทันตามที่ประกาศเจตนารมณ์ ว่าต้องการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ในเดือนมกราคม ปี 2562 เนื่องจากกฎหมายยังไม่ผ่านวาระแรก และยังมีขั้นตอนอีกมากมาย เหตุผลของกรรมาธิการฯ อ้างว่า ต้องการพิจารณาข้อสังเกตจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและหน่วยงานรัฐมีความพร้อมอย่างแท้จริง แต่หลายฝ่ายไม่เชื่อตามข้ออ้างของกรรมาธิการฯ ต่างฟันธงตรงกันว่ากรรมาธิการฯ ต้องการยืดเวลาออกไป หากต้องการผ่านร่างกฎหมายจริง

อาจจะต้องปรับแก้จนไม่เหลือเค้าโครงการจัดเก็บภาษีตามที่ ครม.กำหนดเอาไว้ แต่หากไม่ต้องการผ่านร่างกฎหมายกรรมาธิการฯ ต้องการเตะถ่วงเวลา ยื้อไปเรื่อย จนมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามา กฎหมายที่ค้างอยู่ก็ตกไป

ชาญวิทย์ วลัยกากร กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงความพร้อม หากต้องบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ซึ่งเกือบทุกหน่วยงานยืนยันว่ามีความพร้อม

"ทุกหน่วยงานเชื่อมั่น มีความพร้อม หาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินจะบังคับใช้ ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2562 เหลือเพียงกรุงเทพมหานคร ที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ทัน เนื่องจากมีบ้านกว่า 2 ล้านหลัง ที่ดิน 2 ล้านกว่าแปลง ซึ่งเยอะมาก ก็กลัวว่าจะสำรวจไม่ทัน แต่กรรมาธิการฯ พยายามให้กรุงเทพมหานครชี้แจงมา แต่เขาก็ไม่ได้ตอบมาอย่างเป็นทางการ"

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกระแสข่าวออกมาว่า อาจจะไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินได้นั้น ทางกรรมาธิการฯ ได้สอบถามไปยังสองหน่วยงานยืนยันว่า มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดิน ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า หากกรุงเทพมหานครไม่มีความพร้อม จะส่งผลกระทบต่อกรรมาธิการฯ ที่ดินให้ มีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ นายชาญวิทย์ ระบุว่า "ทางกรุงเทพมหานคร เขาบอกว่า เขามีความพร้อม แต่ถ้าจะให้ดี ให้ถูกต้องทั้งหมด ก็จะทำให้เลื่อนไปบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินในช่วงต้นปี 2563"

เมื่อถามถึงข้อกังวลของหลายภาคส่วน กรณีที่กรรมาธิการฯ เลื่อนการพิจารณามาแล้ว 8 ครั้ง จึงเกรงว่าจะเป็นการยื้อจนกว่า กฎหมายจะถูกตีตกไป นายชาญวิทย์ หัวเราะก่อนกล่าวว่า ทางกรรมาธิการฯ ไม่ได้ตัดสินใจ เราต้องถามความพร้อมทุกหน่วยงานก่อน ตอนนี้ก็รอเพียงกรุงเทพมหานคร เขาไม่ได้ยืนยันมาอย่างเป็นทางการ ก็รอเขาสักนิดนึง

"หากเราจะบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

ก็ต้องมีความพร้อมทั้งประเทศ จะงดการบังคับใช้ที่ใดที่หนึ่งไว้ก่อนไม่ได้ หากกรุงเทพมหานครไม่มีความพร้อม เราก็ต้องมึคิดกันอีกทีว่าจะทำอะไร และเชื่อว่าหากจะบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน คงไม่ต้องรอถึงปี 2563 ตามที่กรุงเทพมหานครร้องขอ เราก็ต้องแก้ปัญหากันดูก่อน"

เมื่อถามย้ำว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินจะได้อำนาจให้ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ นายชาญวิทย์ หัวเราะก่อนกล่าวว่า "ที่จริงมันเสร็จหมดแล้ว เหลือเพียงว่า หากเริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2652 ก็รอกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว"

เมื่อถามว่า หากรอให้กรุงเทพมหานครพร้อมในปี 2563 แต่มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลชุดใหม่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินจะถูกตีตกไปอีกหรือไม่ นายชาญวิทย์ กล่าวว่า "อันนี้ก็ไม่รู้ กรรมาธิการฯ ก็พยายามจะให้เกิดความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานจะพร้อมดำเนินการพร้อมกัน"

หากฟังความคืบหน้าจาก "ชาญวิทย์" พอสรุปได้ว่ากรรมาธิการฯ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ยังไม่สามารถกรันต์ได้ว่า จะทำได้ทันในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพราะกรุงเทพมหานคร ถูกให้เป็นตัวแปรหลัก หากความจำเป็นที่มีบ้าน-ที่ดินจำนวนมาก จึงเกรงว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้

แถมระยะเวลาทอดยาวไปจนถึงต้นปี 2563 กว่าจะมีความพร้อม ซึ่งกินเวลานานจนน่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้ว ถึงเวลานั้น พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน มีหวังโดนตีตกไปก่อน

หากผ่านพ้นยุค คสช. เปลี่ยนโหมดเข้าสู่รัฐบาลเลือกตั้ง คงยากที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินจะถูกหยิบมาพิจารณา เนื่องจากเครือข่ายของรัฐบาลมีทั้งนักลงทุน-มหาเศรษฐี-พุ่มเงิน-พุ่มทุนลงขันเข้าสู่อำนาจ เป็นกองหนุนอยู่ด้านหลัง ยิ่งยากหากหากคิดจะออกกฎหมายเพื่อตัดช่องทางทำมาหากินของตัวเอง

แม้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แอ็คชั่นเหมือนจะเอาจริง แต่ถึงเวลานี้ยังเป็นคำถามอยู่ว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน จะคลอดหรือจะแห้ง เพราะยิ่งใกล้เลือกตั้ง บรรดา นายทุน-มหาเศรษฐี ที่อาสาเข้ามาเป็นท่อน้ำเลี้ยง มักจะมีแรงต่อต้านมากกว่า รัฐบาลเสมอมาทุกยุคสมัย